

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẮK GLEI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

Đắk Glei, ngày tháng năm 2024

V/v triển khai rà soát các thôn  
và khu vực (cụm dân cư) lõm  
sóng băng rộng di động

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 828/STTTT-BCVT&CNTT ngày 27/05/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về triển khai rà soát các thôn và khu vực (cụm dân cư) lõm sóng băng rộng di động.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát, báo cáo danh sách các thôn và khu dân cư (cụm dân cư) **chưa có sóng** hoặc **đã có nhưng sóng yếu, chập chờn và không thể truy cập, sử dụng** được dịch vụ Internet băng rộng di động (lõm sóng), khu vực khó khăn chưa có sóng di động theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1603/BTTTT-CVT nêu trên. Trong đó lưu ý:

+ Việc rà soát sóng bao gồm cả 4 nhà mạng: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile.

+ Kết quả rà soát, gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) **trước ngày 13/6/2024** để tổng hợp, tham mưu đề xuất. Cụ thể gồm:

**Phụ lục 1: Danh sách Thôn lõm sóng trên địa bàn**

Thôn lõm sóng là Thôn mà tại vị trí trung tâm của thôn (Nhà rông văn hóa thôn, Nhà văn hóa của thôn hoặc Hội trường thôn...) **chưa có sóng di động** hoặc đã có nhưng **sóng yếu, chập chờn và không thể truy cập được Internet** trên điện thoại di động của tất cả các nhà mạng (Viettel, Vinaphone, Mobifone, VietnamMobile).

**Phụ lục 2: Danh sách Khu dân cư, Cụm dân cư lõm sóng**

**Khu dân cư, Cụm dân cư lõm sóng** (thuộc các thôn): là các địa bàn đông dân cư **chưa có sóng di động** hoặc **“sóng yếu, chập chờn” và không thể truy cập được Internet** trên điện thoại di động của tất cả các nhà mạng (Viettel, Vinaphone, Mobifone, VietnamMobile).

**Phương pháp thực hiện:** Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phân công công chức cấp xã phối hợp thôn trưởng nắm bắt ý kiến, phản ánh của người dân về việc sử dụng điện thoại di động truy cập internet tại các khu vực nêu trên, điền vào các phụ lục 1 và 2, báo cáo UBND cấp xã tổng hợp gửi UBND cấp huyện (Qua phòng Văn hóa và Thông tin).

\* Địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp trên nếu bỏ sót vùng (Trung tâm thôn/Nhà văn hóa thôn) chưa có sóng hoặc đã có nhưng sóng

*yếu, chậm chạp và không thể truy cập, sử dụng được dịch vụ Internet băng rộng di động thuộc địa bàn quản lý.*

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Văn hóa – Thông tin (t/d);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Sum**